

# Hơn 22 triệu học sinh cả nước chính thức bước vào năm học mới

15:13 05/09/2016

Tác giả: Phạm Thùy Dung

**Sáng 5/9, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước nô nức đi dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2016-2017.**



*Học sinh nô nức*

*trong lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)*

Nhân dịp khai giảng năm học 2016-2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước.

Đây là năm thứ hai ngành giáo dục thực hiện lễ khai giảng thống nhất trong sáng ngày 5/9, ngắn gọn và thực sự vì học trò. Theo đó, cả nước sẽ cùng tổ chức khai giảng đồng loạt vào lúc 7 giờ 30 phút.

Lễ khai giảng gồm hai phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm các nghi thức cơ bản như chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, lãnh đạo trường phát biểu ngắn gọn. Phần hội là các hoạt

động vui chơi dành cho học sinh.

Năm học 2016-2017, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết của Trung ương Đảng.

Phương hướng chung của toàn ngành là tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Cụ thể, giáo dục mầm non chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định.

Giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Ngành cũng đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể gồm.

Thứ nhất là rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước.

Thứ hai là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Thứ ba là đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

Thứ tư là nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

Thứ năm là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.

Thứ sáu là đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ bảy là tiếp tục hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Thứ tám là tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Thứ chín là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng và nhiệm vụ năm học mới 2016-2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã cam kết những bất cập của ngành sẽ được hạn chế trong năm học tới./.

**Nguồn: Vietnam+**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/hon-22-trieu-hoc-sinh-ca-nuoc-chinh-thuc-buoc-vao-nam-hoc-moi>